



ประกาศเทศบาลนครนครสวรรค์

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์

ตามที่ เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดสำนักการคลัง จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบคัดเลือกได้สิ้นสุดแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์ ดังนี้

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์
ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดสำนักการคลัง

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง / สังกัด	หมายเหตุ
๑	นางอารีรัตน์ ศรีพร้อมทรัพย์	นายช่างโยธา ๗ ว เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์	

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นางจินตนา เสรีภาพ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์



ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

ตามที่เทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (นักบริหารงานทั่วไป ๗) สังกัดสำนักการคลัง โดยกำหนดวันรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกแล้ว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการสอบคัดเลือกดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ข้อ ๔ จึงประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก ดังนี้

๑. กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก

๑.๑ กำหนดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓/๒ เทศบาลนครนครสวรรค์

๑.๒ กำหนดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันศุกร์ที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๓/๑ เทศบาลนครนครสวรรค์

๒. การแต่งกาย

ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกแต่งกายชุดเครื่องแบบสีทึบ

๓. เกณฑ์การตัดสิน

ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะต้องได้คะแนนในแต่ละภาคที่สอบตามหลักสูตรไม่ต่ำกว่า ร้อยละ ๖๐ และเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงลงมาตามลำดับ ในกรณีที่ผู้สอบคัดเลือกได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

/ หากปรากฏ ...

หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ โดยถือว่าขาดคุณสมบัติตั้งแต่วันที่แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นางดารณี กาญจนะ คุ่มสิน)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ประธานคณะกรรมการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานให้ดำรงตำแหน่งบริหารของเทศบาลนครนครสวรรค์